



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพนมทวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/-

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำโครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๗ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

## เรื่องเดิม

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้จัดทำโครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

## ข้อพิจารณา

ผลการดำเนินงานโครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๐ ราย โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ และขอขึ้นประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบต่อไป

## ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายชูเกียรติ เชี่ยวแดง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายพิชญ์ ทั้งตระกูล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

รายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้ดำเนินโครงการโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุขภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยการอบรม video conference ผ่านระบบ microsoft team วิทยากร นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร) และคณะ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้บรรยายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง นั้น

๑. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทศนคติ ค่านิยม ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

๒. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่และภารกิจของตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

๓. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศความรักความสามัคคีของบุคลากรและลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการประเมินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔ ) สำหรับการประเมินไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคมของทุกปี) ประเมินตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อที่ โดยที่ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT ๖ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ผลการดำเนินโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยอบรมทาง video conference ผ่านระบบ microsoft team เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลท่าโรงช้าง รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน มีการดำเนินการดังนี้

บรรยายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ผ่านทาง video conference ผ่านระบบ microsoft team วิทยากร นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ มีเนื้อหา ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ความหมายของวินัย
๓. จุดมุ่งหมายของขอบเขตวินัยข้าราชการ
๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาการทำความผิดวินัย
๕. ลักษณะการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๖. โทษทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
๗. ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม



ภาพบุคลากรประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

สรุปผลจากการดำเนินโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยการประชุม video conference ผ่านระบบ microsoft team ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าเรือช้าง ผลปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองและเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ